



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ
เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ดำเนินการเลือกสรร และรายชื่อผู้สมัครเลือกสรรบุคคล
เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ได้ประกาศรับสมัครเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตำแหน่งคนงานทั่วไป จำนวน ๑ ตำแหน่ง ๑ อัตรา สังกัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักปลัด และตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ จำนวน ๑ ตำแหน่ง ๑ อัตรา สังกัด งานรักษาความสะอาด และควบคุมโรค ฝ่ายอนามัยและสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดรับสมัครสรรหาตั้งแต่วันที่ ๑๑-๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครสรรหา ได้เสร็จสิ้นแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ จึงขอประกาศวัน เวลา สถานที่ดำเนินการเลือกสรร และรายชื่อผู้สมัครเลือกสรรบุคคล และรายชื่อผู้สมัครเลือกสรรบุคคล ดังนี้

วัน เวลาที่สอบ

ดำเนินการเลือกสรร ในวันจันทร์ ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐น. เป็นต้นไป ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่

ตำแหน่ง คนงานทั่วไป จะประเมินสมรรถนะภาคความสามารถเฉพาะบุคคล เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และภาคการสัมภาษณ์ ดังนี้

ก. ภาคความสามารถเฉพาะบุคคล เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน (๑๐๐ คะแนน) ดังนี้

- ทดสอบการวิ่ง ระยะทาง ๕,๐๐๐ เมตร (๔๐ คะแนน)
- ทดสอบการว่ายน้ำ ระยะ ๑๑๐ เมตร (๓๐ คะแนน)
- ทดสอบการขับรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ (๓๐ คะแนน)

ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ จะประเมินสมรรถนะภาคความสามารถเฉพาะบุคคล เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และภาคการสัมภาษณ์ ดังนี้

ก. ภาคความสามารถเฉพาะบุคคล เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน (๑๐๐ คะแนน) ดังนี้

- ทดสอบการวิ่งระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร (๓๐ คะแนน)
- ทดสอบการลุกนั่ง (๓๐ คะแนน)
- ทดสอบความแข็งแรงของร่างกายเกี่ยวกับการเก็บขยะ (๔๐ คะแนน)

ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบต้องสอบภาคความสามารถเฉพาะบุคคล ผ่านก่อน แล้วจึงให้เข้าสอบภาคการสัมภาษณ์ ต่อไป โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบในภาคการสัมภาษณ์ ในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐น. เป็นต้นไป ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ หรือ ทางเว็บไซต์ www.doilor.org

สอบภาคการสัมภาษณ์ ในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคการสัมภาษณ์ ในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ตั้งแต่
เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ
หรือทางเว็บไซต์ www.doilor.org

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

ว่าที่ร้อยตรี



(สุรพงศ์ กาบวัง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ

เอกสารแนบท้ายประกาศ
รายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่

พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	นายฉันทกร ทิระวงศ์	
๒	นายสุรเดช ปันธา	
๓	ว่าที่ ร.ต.ณัฐวุฒิ พลเมฆ	
๔	นายเสกสรร ชัดโก้น	

พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	นายประสิทธิ์ ผัดเวียง	
๒	นายพิชัยยุทธ สุทธิแสน	
๓	นายเจษฎา หน่อแก้ว	
๔	นายธวัชชัย เตจ๊ะสา	

เอกสารแนบท้ายประกาศ

ระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการเลือกสรรบุคคล

๑. การแต่งกายในวันทดสอบ ให้แต่งกายสวมชุดที่เหมาะสมกับการทดสอบ สวมรองเท้าหุ้มส้น และกางเกงสำหรับว่ายน้ำ (สำหรับตำแหน่ง คนงานทั่วไป) หากไม่แต่งกายตามที่กำหนดหัวหน้าห้องสอบ หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ โดยจะเรียกผู้สอบเข้าห้องสอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที

๒. ในวันทดสอบห้ามบุคคลอื่น นอกจากผู้เข้าสอบและเจ้าหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทดสอบเข้าไปภายในบริเวณสอบ โดยผู้เข้าสอบจะต้องแสดงบัตรประจำตัวสอบให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ก่อนเข้าสถานที่สอบ และผู้สอบที่ไปถึงสถานที่สอบหลังจากเวลาที่กำหนดให้เริ่มสอบไปแล้ว ๓๐ นาที จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ

๓. ต้องนำบัตรประจำตัวสอบและบัตรประจำตัวประชาชนไปในวันสอบเพื่อใช้แสดงคู่กันต่อเจ้าหน้าที่คุมสอบหากไม่มีเอกสารดังกล่าวแสดงครบถ้วนอาจจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบในวิชานั้น

๔. ผู้เข้าทดสอบต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่คุมสอบโดยเคร่งครัด

หากตรวจสอบพบว่าผู้เข้าทดสอบ ทำการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริต อันอาจทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมในระหว่างดำเนินการเลือกสรร องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อาจพิจารณายกเลิกการสอบเลือกสรรในครั้งนี้อย่างหมด แล้วประกาศให้มีการสอบแข่งขันใหม่ โดยหากมีการดำเนินการเลือกสรรใหม่ ผู้ที่ทุจริตหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการเลือกสรรครั้งนี้ จะไม่มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรอีก หากตรวจพบการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตในการทดสอบ หรือมีส่วนร่วมในการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อาจตัดสิทธิผู้สมัครสอบเลือกสรรนั้น และจะดำเนินคดีอาญา แก่ผู้ทุจริต นอกจากนี้หากผู้ทุจริตเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จะแจ้งต้นสังกัดเพื่อดำเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงอีกด้วย